



ข่าว เพื่อสื่อมวลชน

ฝ่ายประชาสัมพันธ์
กลุ่มสารนิเทศและงานร้องเรียน

กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กระทรวงสาธารณสุข
ก.ส่วนหน้า อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร. 0 2590 7123, 7117 โทรสาร. 0 2591 8474

อย. จับมือตำรวจ ลงดาบ ยาน้ำอ้างปลุกเซ็กซ์ ทะเบียนปลอมโฆษณาหลอกขายทางเคเบิลทีวี

อย. ล่อซื้อยาน้ำ ซึ่งเป็นยาแผนโบราณ แต่โฆษณาอวดอ้างเพิ่มพลังเพศหรือปลุกเซ็กซ์ ทางเคเบิลทีวี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข แจ้งเบาะแสเอง อย.ร่วมกับตำรวจ สน.สุทธีสาร ขยายผลตามจับถึงแหล่งจำหน่าย 2 แห่ง พบยาน้ำ แม็กซ์ แอนด์ โคร ที่มีการโฆษณา อ้างปลุกเซ็กซ์ โดยสวมทะเบียนตำรับยาของยาชนิดอื่น จัดเป็นยาปลอม ยึดของกลางได้จำนวน 281 ขวด อีกทั้ง ยังพบผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 2 ผลิตภัณฑ์ ชื่อเดียวกันคือ รีเซฟไวท จำนวนรวม 49 กล่อง แสดงเลขทะเบียนตำรับอาหาร ซึ่งไม่มีใน สารบบอาหาร จัดเป็นอาหารปลอมเช่นกัน จึงกำลังติดตามตรวจสอบเจดที่ชื่อ MAX Andro Butea Men Gel เพื่อนำมาดำเนินการตามกฎหมาย

นพ.นรงค์ สันต์ พิรกิจ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และคณะ พร้อมด้วย พ.ต.อ.มานพ สุคนธ์ชนพัฒน์ ผู้กำกับสถานีตำรวจนครบาลสุทธีสาร และคณะ ร่วมกันแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนว่า นายวิทยา แก้วภราดัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้สั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ตรวจสอบการโฆษณาทางเคเบิลทีวี เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยาที่พบว่ามีโฆษณาอวดอ้างสรรพคุณในการเพิ่มพลังทางเพศหรือปลุกเซ็กซ์ อย.จึงได้วางแผนล่อซื้อ และขอความร่วมมือกับตำรวจ สถานีตำรวจสุทธีสาร ในการติดตามจับกุมผู้กระทำความผิดกฎหมาย และขยายผลตามจนถึงแหล่งจำหน่ายที่กระจายสินค้า จำนวน 2 แห่ง

แห่งที่ 1 ได้แก่ บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เทคโนโลยี จำกัด เลขที่ 5 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ เมื่อตรวจสอบ พบยาน้ำชื่อ แม็กซ์ แอนด์ โคร (MAX ANDRO ENERGYTONIC) เป็นยาแผนโบราณ ระบุเลขทะเบียนตำรับยาที่ G 273 / 48 ซึ่งเป็นเลขทะเบียนตำรับยาของยาตัวอื่น โดยมี 2 ขนาด คือขนาด 30 ml และ 15 ml จำนวนรวม 281 ขวด ที่หลากหลายละเอียดใจ ๆ ระบุเพียงผู้ผลิตและผู้จำหน่าย นอกจากนี้ ยังพบผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอีก 2 รายการ โดยมีชื่อเดียวกัน คือ รีเซฟ ไวท (RESHAPE vite) เลขสารบบอาหาร อย. 10-1-94559-1-0010 จำนวน 42 กล่อง ๆ ละ 40 แคปซูล และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ชื่อเดียวกัน แต่ระบุเลขสารบบอาหาร อย. 10-1-16747-2-0003 จำนวน 7 กล่อง ๆ ละ 30 แคปซูล ซึ่งเลข อย. ดังกล่าวไม่มีในสารบบอาหารของ อย. รวมตัวผู้ต้องหาชื่อ นายจูล โชติกะวรรณ อายุ 45 ปี

แห่งที่ 2 ได้แก่ บริษัท เฟเชียล แอนด์ บอดี เอสเซ็นเชียล จำกัด เลขที่ 122 ซอยลาดพร้าว 26 เขตจตุจักร แขวงจอมพล กรุงเทพฯ แม้การตรวจสอบจะพบยาแผนโบราณที่มีเลขทะเบียนตำรับยาถูกต้อง แต่ตรวจพบมีใบสั่งของยาน้ำ แม็กซ์ แอนด์ โคร ให้กับลูกค้า อีกทั้งสถานที่ดังกล่าวไม่มีใบอนุญาตขายยาแผนโบราณ รวมตัวผู้ต้องหาชื่อ นายวิเชียร โอพาริกศิริ อายุ 59 ปี

รองเลขาธิการ ฯ กล่าวถึงโทษที่ผู้ต้องหาจะได้รับว่า ในกรณีมีความผิดข้อหาขายยาแผนโบราณ โดยไม่ได้รับอนุญาต มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี และปรับไม่เกิน 5,000 บาท และข้อหาจำหน่ายยาปลอม มีโทษจำคุกตั้งแต่ 1 – 20 ปี และปรับตั้งแต่ 2,000 – 10,000 บาท ส่วนในกรณีอาหาร มีความผิดข้อหาแสดงฉลากอาหารไม่ถูกต้อง ต้องได้รับโทษปรับไม่เกิน 30,000 บาท และข้อหาจำหน่ายอาหารปลอม ต้องได้รับโทษจำคุกตั้งแต่ 6 เดือน – 10 ปี และปรับตั้งแต่ 5,000 – 100,000 บาท อย่างไรก็ตาม อย. จะร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในการสืบสาวหาแหล่งผลิต เพื่อนำผู้กระทำความผิดมาลงโทษต่อไป ทั้งนี้ ขอให้ผู้บริโภคอย่าหลงเชื่อการโฆษณาโอ้อวดเกินจริงที่หวังผลเพียงการขายสินค้า โดยไม่นึกถึงอันตรายที่ผู้บริโภคอาจได้รับ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ยาที่อวดอ้างในการเพิ่มสมรรถภาพทางเพศ หากมีปัญหาควรพบแพทย์ดีที่สุด อีกทั้ง ขอให้ผู้บริโภคช่วยเป็นหูเป็นตาให้แก่ภาครัฐ หากพบการโฆษณาหรือพบผลิตภัณฑ์สุขภาพที่อาจเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค ขอให้แจ้งร้องเรียน ที่สายด่วน อย. 1556